

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~4717~~4717/SYT-QLBHYT&HNYD

Kiên Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2022

V/v triển khai cường công tác KCB
BHYT theo Thông tư số 36/2021/TT-BYT

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế.

HỎA TỐC

Thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao; Công văn số 211/VP-KGVX ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện quy định khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chỉ đạo cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh cùng 15 Trung tâm Y tế huyện, thành phố rà soát lại các điều kiện cần thiết để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến KBCB Lao. Tính đến ngày 19/12/2022 toàn tỉnh có 16 cơ sở đủ điều kiện KBCB BHYT theo Thông tư số 36/2021/TT-BYT; Ước tính số bệnh nhân lao được thu dung điều trị đến 31/12/2022 khoảng 2.915 bệnh nhân (trong đó số bệnh nhân có thẻ BHYT là 2.477 người, không thẻ BHYT là 438 người). Có 11 cơ sở KCB đã triển khai KBCB BHYT liên quan đến KBCB lao và 5 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức triển khai KBCB BHYT liên quan đến KBCB lao trước ngày 31/12/2022).

Theo báo cáo của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh: Bệnh viện Phổi Trung ương đã có hướng dẫn việc cấp phát thuốc chống lao bằng nguồn ngân sách nhà nước tại các công văn: Công văn số 117/BVPTU-DAPCL; Công văn số 3477/BVPTU-CDCT ngày 19/12/2022; Công văn số 3513/BVPTU-CDCT ngày 21/12/2022, theo đó: sau ngày 31/12/2022 ngành y tế chỉ cấp phát thuốc chống lao miễn phí (nguồn NSNN) cho người bệnh lao là phạm nhân trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương; Đến ngày 01/7/2022, bệnh nhân lao có thẻ Bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán bằng nguồn quỹ Bảo hiểm Y tế tại cơ sở y tế đảm bảo đủ điều kiện thanh toán khám chữa bệnh lao từ nguồn Bảo hiểm Y tế. Đến ngày 01/01/2023, người bệnh lao không có thẻ BHYT (không thuộc đối tượng được cấp thuốc miễn phí bằng nguồn ngân sách nhà nước như đã nêu trên), sẽ không được tiếp tục cấp thuốc chống lao miễn phí.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân được khám và điều trị bệnh lao; Đảm bảo yêu cầu đủ thuốc chống lao điều trị cho bệnh nhân lao sau ngày 31/12/2022; Trên cơ sở kết luận của lãnh đạo Sở Y tế tại cuộc họp ngày 19/12/2022 với sự tham gia các phòng chức năng Sở Y tế và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc về thuốc điều trị bệnh Lao từ nguồn ngân sách và nguồn bảo hiểm y tế,

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình quan tâm thực hiện nội dung sau:

1. Các đơn vị chưa đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh lao và thanh toán bảo hiểm y tế phải sớm tiến hành triển khai thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế để có thể khám chữa bệnh lao và thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh lao trước ngày 31/12/2022.

2. Giao Bệnh viện Lao phổi tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Chủ trì, phối hợp cùng đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt được thanh toán tiền thuốc chống lao bằng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế khi không may mắc phải. Các Trung tâm Y tế huyện/ thành phố cần báo cáo về UBND huyện xin chủ trương vận động tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hoặc xin kinh phí của địa phương mua BHYT cho người dân chưa có thẻ BHYT (đối với đối tượng cần được hỗ trợ), vận động người dân tự tham gia bảo hiểm y tế đối với những người có khả năng về tài chính.

3. Giao Phòng Nghiệp vụ Y Dược: Tham mưu Sở Y tế có văn bản trình UBND tỉnh: Cho phép các cơ sở điều trị được phép thu phí (kể cả tiền thuốc) đối với bệnh nhân lao không có thẻ bảo hiểm y tế như các trường hợp bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm khác; Chỉ định Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh (Đơn vị đầu mối cấp tỉnh) là đơn vị mua sắm thuốc chống lao tập trung cho cả tỉnh trong trường hợp Trung tâm mua sắm quốc gia giao về cho địa phương tự tổ chức mua sắm thuốc chống lao sử dụng nguồn Quỹ BHYT.

4. Giao cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh theo dõi và báo cáo kịp thời về Sở Y tế về nhu cầu mua sắm thuốc kháng lao của các cơ sở y tế trong toàn tỉnh, không để tình trạng thiếu thuốc xảy ra.

5. Phòng Quản lý Bảo hiểm y tế và Hành nghề y dược: Phối hợp cùng bộ phận chuyên môn cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ sở KBCB BHYT triển khai, thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ

Y tế; Kịp thời tổng hợp, tham mưu Sở Y tế giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, triển khai thực hiện KBCB BHYT liên quan đến KBCB lao của các cơ sở KB, CB BHYT.

Nhận được Công văn này đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Y tế (phòng Quản lý Bảo hiểm y tế và Hành nghề y dược hoặc qua địa chỉ mail: bstruonghoangduc@gmail.com) để kịp thời giải quyết. *td*

Nơi nhận:

- Như trên (T/hiện);
- UBND tỉnh (B/cáo);
- BHXH tỉnh (P/hợp chỉ đạo);
- UBND huyện, thành phố (P/hợp chỉ đạo);
- Thường trực Đảng Ủy SYT (báo cáo);
- BGĐ SYT (C/đạo);
- Công TTĐT, HSCV SYT;
- Lưu VT, QL BHYT & HNYD (02) (HT).

**KT, GIÁM ĐỐC,
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thiện Tùng